



ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์การคัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) จำนวน ๖ ราย ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) นั้น

บัดนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้นี้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ถ้ากรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีผู้สอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามที่สอบคัดเลือกได้ คือผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ ตามวัน เวลา ที่กำหนด ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การบรรจุ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามวัน เวลา ที่กำหนด

๓. ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจพร้อมสำเนาในวันรายงานตัวด้วย) เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อไป หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามที่สอบคัดเลือกได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิระศักดิ์ หินเมืองเก่า)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑๑	นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรรักษ์	
๒	๐๐๐๑	นางสาวกาญจนา เกตุเกลี้ยง	
๓	๐๐๒๕	นางสาวสุรัสวดี แคนยุกต์	
๔	๐๐๒๑	นางวิภารัตน์ รัตนพันธ์	
๕	๐๐๔๖	นางสาวทิพย์วิมล บางน้อย	
๖	๐๐๕๕	นางวิลาวัลย์ สุวรรณโกศัย	

๗๐